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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

  

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) ซึ่งมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ (Victor Club) ชั้น 7 สามย่านมิตรทาวน์ 

ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ บริษัทมี

การบันทึกภาพการประชุมในลักษณะส่ือวีดีทัศน์ 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวปรัศนีย์            

สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี 

และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธาน

กรรมการบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง  

นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย กรรมการ อิสร ะ  ปร ะธานกรรมการตรวจสอบ  และ

กรรมการบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง  

นายโชติพัฒน์ พีชานนท ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง 

นายฮ่ัว เตียง ลิม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและ

ความเส่ียง และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา 

นางบุษยา มาทแล็ง กรรมการอิสระ 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร 

นายชาย วินิชบุตร กรรมการ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรักษาการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮม (ประเทศ

ไทย) จ ากัด รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อาศัย 

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ต้ี อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด รับผิดชอบกลุ่ม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม 

นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรรมาภิบาลและวางแผน

องค์กร บริหารความย่ังยืนและความเส่ียง และเลขานุการ

บริษัท 
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นักลงทุนสัมพันธ ์

นางสาวพนิตพิชา ฐิติพัฒนะกูล นักลงทุนสัมพันธ์ 

 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม 

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

 

ก่อนการประชุมเร่ิมต้น บริษัทได้เปิดวีดิทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งค าถามผ่าน

ทางข้อความ และวิธีการถามค าถามโดยใช้ระบบการจัดประชุมของบริษัท ควิดแลบ จ ากัด (QUIDLAB) ในการ

ถามค าถามของผู้ถือหุ้น 

 

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 

 

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อีกคร้ังหน่ึงเหมือนเช่นปีที่ผ่าน

มา ทั้งนี้  นอกจากเพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกส าหรับท่านผู้ ถือหุ้น ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศจากการเดินทางมาประชุมอีกด้วย 

 

บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 (Record 

Date) ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 2,777 ราย ถือหุ้น

รวมกันเท่ากับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,319,277,419 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังน้ีม ี

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,057,370 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละะ 0.05 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

จ านวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,049,643,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.37 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 46 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,050,700,993 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 88.42 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงสรุปได้ว่ามีผู้ ถือหุ้นและ 

ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด โดยอยู่ในห้องประชุม 6 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 4 ท่าน 

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมแนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 10 ท่าน           

นางบุษยา มาทแล็ง กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างรับการรักษาตาจึงไม่

สะดวกในการเปิดกล้อง รวมทั้งแนะน าผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้า

ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ีเป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญนางสาวปาลิตา ลาวัณย์รัตนากุล                 

ที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงานกฎหมายบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์การประชุม และนางสาวภาวินี นิสสัยสุข ผู้สอบบัญชี อิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จ ากัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

จากน้ัน ประธานได้มอบหมายให้นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ 
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นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการ 

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังน้ี 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี บริษัทได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตาม 

มาตรฐานของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทจะท าการบันทึก ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถามและ

ผู้ตอบค าถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามหรือไม่

สะดวกให้ความยินยอมให้ท าการบันทึก ชื่อ – นามสกุล สามารถพิมพ์แจ้งต่อบริษัทได้ทางหน้าจอ chat 

ในระบบ ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการจัดประชุม ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ ถามค าถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งในช่วงต้นก่อนเร่ิมการ

ประชุม บริษัทได้เปิดวีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานระบบทั้งหมดแล้ว ทั้งน้ี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้อง

ในการใช้ระบบ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02 013 4322 หรือ 080 

008 7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม 

• ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หุ้น 1 

หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ

หุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความ

ประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน ส าหรับ

ระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าเหมาะสม โดยการเข้าไปที่ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง 

• ส าหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย และไม่

เห็นด้วยเท่าน้ัน แต่ไม่นับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา

ประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือ

หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสียง 

• ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

• ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร ใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ 

ด าเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว 

• การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว หากเป็นการลงคะแนนที่มีการท า

เคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็น

คะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ 

• ทั้งน้ี ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามค าถามและแสดง 

ความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดวิธีการถาม

ค าถาม เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุม และวีดีโอที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุมแล้ว ทั้งน้ี 

เพ่ือให้การประชุมสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเน่ือง  

• ส าหรับค าถามอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับวาระที่ด าเนินการประชุม บริษัทจะขอน าไปรวมตอบค าถามอีก

ครั้ง ในช่วงท้ายของการประชุม 
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• บริษัทจะด าเนินการเสนอวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาตามล าดับวาระ และเมื่อที่ประชุม 

พิจารณาแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอจะ

แสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่า 

ผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น เป็นอันส้ินสุด 

 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการ 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท และส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือ

หุ้นผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของ

บริษัทต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด 

 

จากน้ัน นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญประธาน เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม 

ประธานได้เร่ิมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นดังต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 

15 มกราคม 2567 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏ

ตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2567 เอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

หลังจากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออก 

เสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ 
จ านวนเสียง  

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง 

ท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,050,700,993 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2,050,700,993 เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

บัตรเสีย - เสียง 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2567 

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า วาระน้ีเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึง

ผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่ง

ครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จึงขอเชิญนาย 

ธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับ

รอบปี 2567  ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายธนพล ศิริธนชัย เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท

ส าหรับรอบปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีเน้ือหาสรุปดังต่อไปน้ี 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้น

น าในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 100,000 ล้านบาท ครอบคลุมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อาศัย (Frasers Property 

Home) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Frasers Property Industrial) และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม (Frasers Property Commercial) บริษัทยังคง

แข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ One Platform ที่ท าให้บริษัทสามารถรับมือกับความผันผวนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บริษัทเติบโตด้วยผลก าไรสุทธิกว่า 1,467 ล้านบาท โดยเดินหน้าขับเคล่ือน

องค์กรอย่างรอบด้านทั้งด้านธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาบุคลากร  

 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อาศัย (Frasers Property Home) 

บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด Branding ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ โดยเน้นไป

ที่การรุกขยายโครงการบ้านเด่ียวและโครงการบ้านเด่ียว Luxury โดยในปี 2567 มีการเปิด 6 

โครงการใหม่ ได้แก่ แกรนดิโอแจ้งวัฒนะ – เมืองทอง (Grandio Chaengwattana-Muang 

Thong) เดอะแกรนด์แจ้งวัฒนะ – เมืองทอง (The Grand Chaengwattana-Muang 

Thong )  เดอะแกรน ด์ ป่ิน เก ล้ า  –  วงแหวนกาญจนา  ( The  G rand  P ink lao -

Wongwaenkanchana) เดอะแกรนดดิโอ – เกษตรนวมินทร์ (Grandio Kaset-Nawamin) นี

โอโฮม  ระยอง - ราชชุมพล (Neo Home Rayong-Ratchumphon) และโคลสรัชดา 7 

(KLOS Ratchada7) นอกจากนี้ บริษัทมีการออกแคมเปญ บ้านเฟรเซอร์สคิดมาครบ เพ่ือ

กระตุ้นก าลังซื้อของผู้บริโภค เปิดตัวมิวสิควิดิโอ (Music Video) เพลง “อบอุ่น” ภายใต้คอร์

ปอเรทแคมเปญ (Corporate Campaign) “โลกที่ดี เร่ิมจากชีวิตที่ดี” (Together for the 

Greater Good) โดยปัจจุบันกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยมีโครงการที่เปิดขายอยู่ทั่วประเทศจ านวน 

75 โครงการ  

 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Frasers Property Industrial) 

ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ที่บริหารจัดการแล้วทั้งส้ินกว่า 3.6 ล้านตารางเมตร จาก

เป้าหมาย 4 ล้านตารางเมตรภายในปี 2569 อัตราการเช่าพ้ืนที่โรงงานและคลังสินค้าในปี 

2567 ยังคงอยู่ในระดับสูงอันเน่ืองมาจากความต้องการที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ความ

มุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการส่งมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าสะท้อนออกมาด้วยผล

ประเมินความพึงพอใจที่สูงเป็นสถิติใหม่ บริษัทมีการร่วมลงทุนและพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า 

Free Zone แห่งใหม่กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สัญชาติญ่ีปุ่นเพ่ือรองรับธุรกิจโลจิ

สติกส์และอุตสาหกรรม S-Curve  นอกจากนี้ บริษัทเดินหน้าสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่

ที่สุดของบ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์บนพ้ืนที่กว่า 89,000 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังเทคโนโลยีสี

เขียว (Green Technology) เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทได้ร่วมกับคู่ค้าเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่กว่า 21,000 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ใกล้เมืองส าหรับจัดส่งในรูปแบบ Last Mile 

delivery ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว  
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กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม (Frasers Property Commercial)  

บริษัทมียอดการเช่าพ้ืนที่ส านักงานโดยรวมในอัตราสูง มีการปรับโฉมอาคารส านักงานจ านวน

สองแห่ง ได้แก่ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (Sathorn Square Office Tower) และ

อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Ventures Ecoplex) เพ่ือยกระดับการส่งมอบ

ประสบการณ์แก่ผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ โครงการมิกซ์ยูส (Mixed use) เป็นอันดับหน่ึงในใจคนรุ่น

ใหม่ที่รักอาหารและการเรียนรู้ที่มีจ านวนผู้มาเยือนกว่า 80,000 คนต่อวัน อน่ึง โครงการสีลม

เอจ (Silom Edge) ที่เป็นโครงการล่าสุดนั้นมีการขยายตัวทั้งยอดการเช่าพ้ืนที่และจ านวน

ผู้ใช้บริการต่อวัน การฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวส่งผลให้โรงแรมมีรายได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 

บริษัทได้ร่วมลงนามเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ (ไทยกรุ๊ป ควอ

เตอร์) กับบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ความย่ังยืน (Sustainability) 

บริษัทมุ่งมั่นสร้างวันพรุ่งน้ีที่ดีกว่าส าหรับทุกคน โดยสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและต้ัง

เป้าในการเป็นองค์กรที่ปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 ซึ่งบริษัทเป็นองค์กร

อสังหาริมทรัพย์องค์กรแรกในประเทศไทยที่ ได้รับการรับรองการต้ังเป้าการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกระยะส้ัน ตามกรอบของโครงการริเร่ิมเป้าหมายตามวิทยาศาสตร์  (Science 

Based Targets initiative (SBTI)) บริษัทมีการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวแรงงานใน

แคมป์ก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตทุก 3 

เดือน จัดกิจกรรมสนามผู้ใหญ่เล่นเพ่ือให้คนตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพจิต ส่งเสริม

ความร่วมมือกับชุมชน เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน โดยเบ้ืองหลังความส าเร็จของบริษัท

นั้นคือพนักงานคุณภาพของบริษัทที่ท าให้ทุกอย่างเดินหน้าไปอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น การใส่ใจ

พัฒนาพนักงานจึงเป็นเร่ืองส าคัญ โดยบริษัทค านึงถึงมีการส่งเสริมสุขภาวะกายและใจของ

พนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะ ส่งเสริมจิตส านึกด้านความย่ังยืน รวมทั้งจัดให้

มีกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีต่าง ๆ 

 

รางวัลและเกียรติประวัติ (Awards and Certifications) 

ส่ิงสะท้อนความต้ังใจในการด าเนินงานของบริษัททั้งในด้านการด าเนินธุรกิจและด้านความ

ยั่งยืน คือการที่บริษัทได้รับการประเมินระดับ A จากบริษัท ทริส เรทต้ิง จ ากัด (TRIS Rating) 

ได้รับรางวัลด้านบรรษัทภิบาลและความย่ังยืน รางวัลด้านการด าเนินธุรกิจ รางวัลด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างานจากสถาบันต่าง ๆ ส าหรับรางวัล 

Best Functional Home น้ัน บริษัทได้รับ 4 รางวัลส าหรับบ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และ

ได้รับ 2 รางวัลด้านผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรมและความย่ังยืน นอกจากนี้ 

โครงการสีลม เอจ (Silom Edge) ได้รับรางวัลพ้ืนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และมาตรฐานการส่ง

มอบคุณภาพชีวิตที่ดี 

ในปี 2568 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพร้อมเดินหน้าขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วย         

แผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุก

กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของบริษัท และสร้างสรรค์พ้ืนที่ให้ประสบการณ์ที่

ดียังคงอยู่ 

 

นายธนพล ศิริธนชัย กล่าวชี้แจงว่า จากวิดิทัศน์ที่ทางผู้ถือหุ้นได้รับชมไปน้ัน จะเห็นได้ว่าในแง่

ของการท างานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมานั้น ถึงแม้จะมีความท้าทายต่าง ๆ เกิดขึ้น อย่างไร

ก็ดี ในแง่ของธุรกิจนั้นบริษัทสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างผลงานได้ เน่ืองจากบริษัท

เป็นผู้น าบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร หรือ “Fully Integrated Real Estate Platform” 
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โดยบริษัทมีธุรกิจ 3 ประเภทด้วยกัน จึงท าให้บริษัทสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานการณ์ใด ส าหรับในเร่ืองของบ้านนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถท ารายได้กว่า 9,000 

ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายในเร่ืองของหน้ีในครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ส าหรับใน

เร่ืองของอัตราดอกเบ้ียที่ยังไม่ได้มีการปรับลดนั้น บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้แก่ 

เร่ืองของมาตรฐานบ้าน ฟังก์ชั่นต่าง ๆ และในส่วนของอุตสาหกรรมน้ัน ปัจจุบันบรษัิทบริหาร

พ้ืนที่อยู่ทั้งหมด 3.6 ล้านตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 87 

และในส่วนของอาคารส านักงาน แม้ว่าอุปสงค์ต่าง ๆ จะเพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทก็ยังสามารถ

รักษาระดับผู้เช่าได้สูงเกินร้อยละ 90 และในขณะเดียวกันนั้นทั้งอาคารสามย่าน มิตรทาวน์ 

(Samyan Mitrtown) และโครงการสีลม เอจ (Silom Edge) นั้น มีอัตราการเช่าพ้ืนที่เพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 94 นอกจากนี้ ในส่วนของการท่องเที่ยวโรงแรมของบริษัทมีอัตราการเข้าพักสูงขึ้น

ถึงร้อยละ 72 ดังนั้น ในภาพรวมบริษัทท ารายได้ได้ทั้งหมดถึง 14,566 ล้านบาท และสร้างผล

ก าไรอยู่ที่ 1,438 ล้านบาทในปีทีผ่่านมา 

 

ในส่วนของรางวัล และการก ากับดูแลกิจการต่าง ๆ นั้น บริษัทสามารถรักษามาตรฐานในการ

เป็นบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นบริษัทระดับ 5 ดาว ที่

ยังคงรักษาระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ A และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย (CAC) นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์

บริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติในเร่ืองของโครงการริเร่ิมเป้าหมายตามวิทยาศาสตร์  (Science 

Based Targets initiative (SBTI)) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการที่จะน าบริษัทไปสู่บริษัทที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) นอกจากน้ี ในเร่ืองของบุคลากรน้ัน 

บริษัทให้ความเอาใจใส่พนักงานจนได้รับรางวัลจาก HR Asia  

ส าหรับในส่วนของโครงการที่พักอาศัยน้ัน บริษัทมีโครงการที่เปิดจ าหน่ายอยู่ทั้งหมด 75 

โครงการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย 61 โครงการอยู่ในกรุงเทพ – ปริมณฑล และ 14 

โครงการอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งโครงการที่พักอาศัยที่บริษัทเปิดจ าหน่ายในปีที่ผ่านมานั้น ส่วน

ใหญ่จะเป็นโครงการบ้านเด่ียวจ านวน 6 โครงการ โดยสัดส่วนรายได้นั้นมาจากโครงการบ้าน

เด่ียวถึงร้อยละ 45 ดังนั้น จึงอาจมีความท้าทายในเร่ืองของก าลังซื้อโดยเฉพาะบ้านที่มีราคา 

3 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท เน่ืองจากการกู้เงินนั้นยากขึ้น หรือแม้แต่บ้านที่มีราคา 7 ล้านบาท

ขึ้นไป อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นจ าหน่ายบ้านที่มีราคา 10 ถึง 

15 ล้านบาทมากขึ้น ซึ่งท าให้บริษัทสามารถที่จะสร้างยอดขายได้ตามที่ต้ังใจไว้ ส าหรับในส่วน

ของอุตสาหกรรมนั้น ในเร่ืองของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) หรือในเร่ืองของการย้ายฐาน

การผลิต ได้ส่งผลเป็นปัจจัยบวกท าให้ลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเช่าคลังสินค้าของบริษัทมาก

ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันน้ีคลังสินค้าของบริษัทมียอดอัตราการเช่าพ้ืนที่อยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 

97 และบริษัทมีพ้ืนที่ที่บริหารจัดการอยู่ประมาณ 3.6 ล้านตารางเมตร ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าใน

รอบ 5 - 6 ปีที่ผ่านมาน้ัน แนวโน้มในเร่ืองคลังสินค้าอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สามารถ

เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเช่นน้ีต่อไป โดยจะยังรักษาระดับที่ดีอย่างต่อเน่ืองในอีก 2 - 3 ปี

ข้างหน้า ในส่วนของการสร้างคลังสินค้าน้ัน บริษัทได้ด าเนินโครงการไปทั้งหมด 6 โครงการ

ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีพ้ืนที่กว่า 130,000 ตารางเมตร ซึ่งทุกอาคารได้รับการ

รับรองว่าเป็นอาคารสีเขียวทั้งส้ิน 

 

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม ในส่วนของอาคารส านักงาน บริษัท

ยังคงรักษาระดับลูกค้าได้เกินร้อยละ 90 และส าหรับศูนย์การค้ามีผู้เข้ามาใช้บริการอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั้งธุรกิจ hospitality ที่สามารถสร้างยอดอัตราการเข้าพักได้ร้อยละ 72 อน่ึง 

บริษัทมีการปรับปรุงในเร่ืองของอาคารส านักงานต่าง ๆ พ้ืนที่ศูนย์การค้าต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
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การแข่งขัน ส าหรับในเร่ืองของอาคารส านักงานที่จะมีอุปสงค์เพิ่มมากขึ้นในปี 2567 และปี 

2568 ในส่วนของศูนย์การค้าน้ัน บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งสองอาคาร ซึ่ง

บริษัทสามารถดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการที่อาคารสามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) ได้

อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบัน มีผู้มาใช้บริการเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 80,000 คนต่อวัน ส่วน

โครงการสีลม เอจ (Silom Edge) มีผู้มาใช้บริการประมาณกว่า 10,000 คนต่อวัน ส าหรับใน

เร่ืองของความยั่งยืนนั้น บริษัทมุ่งเน้นการสร้างบ้านประหยัดพลังงานหรือการได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือเป็นบ้านที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การติดตั้งโซลาร์ เซลล์ 

(Solar Cell) ที่หลังคาของคลับเฮาส์ และการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความ

เป็นอยู่ของผู้รับเหมาก่อสร้างและชุมชนรอบข้าง ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

อุตสาหกรรมน้ัน ทุกอาคารของบริษัทต้องได้รับมาตรฐานของอาคารสีเขียว และมีการ

ก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ISO ระดับโลก นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

พาณิชยกรรมน้ัน บริษัทมีการเชื่อมต่อกับชุมชน โดยมีการสร้างพ้ืนที่ที่ท าให้ชุมชนสามารถใช้

ร่วมกันอย่างเป็นมิตร ท ากิจกรรมในเร่ืองการบริจาคโลหิตและในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้มี

การสร้างแอพพลิเคชันเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการแยกขยะและการประหยัดพลังงาน 

  

ในล าดับถัดไป นายธนพล ศิริธนชัย ได้เชิญนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของตัวเลขทางการเงิน ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2567 

ในส่วนของผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จาก

รายงานประจ าปีของบริษัท ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก

กล่าวเรียกประชุมในคร้ังน้ีแล้ว 

ในส่วนของรายได้ของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจอยู่ที่ 

13,464 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 14,566 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งรายได้หลักที่ลดลงน้ันมาจากรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ที่ 9,174 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 ซึ่งสอดคล้องกับที่

นายธนพล ศิริธนชัย ได้รายงานไปแล้วข้างต้นแล้วว่าเป็นผลมาจากการที่อัตราหน้ีสิน

ครัวเรือนในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นและมีหน้ีที่มีปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ธนาคารพาณิชย์มี

ความเข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะบ้านในระดับราคาต่ากว่า 5 ล้านบาท และ

การให้สินเชื่อส าหรับบ้านในระดับราคา 7 ล้านบาท ก็เร่ิมมีความเข้มงวดเช่นเดียวกัน รายได้

ในส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงลดลงไป ทั้งน้ี ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดจ าหน่ายโครงการ

บ้านเด่ียวมากขึ้นเพ่ือรองรับความผันผวนต่าง ๆ เหล่าน้ี อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิด

จ าหน่ายโครงการเพ่ิมมากขึ้น แต่รายได้โดยรวมก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี 

บริษัทยังคงพยายามที่จะมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป  

ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการที่เก่ียวข้อง จะเห็นว่าบริษัทเติบโต

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งหลัก ๆ มาจากรายได้จากการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งอัตราการ

เช่าพ้ืนที่ในปัจจุบันนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 87 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า รายได้ของบริษัทมี

การเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยประเทศไทยมีความต้องการคลังสินค้าจากการฟ้ืนตัวของ

การท่องเที่ยวและมีการย้ายฐานการผลิตสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทย ท าให้เกิด

ความต้องการโรงงานและคลังสินค้าในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับที่ประเทศเวียดนามที่

มีอัตราการให้เช่าพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียก็มีการฟ้ืนตัวของ

การบริโภคภายในประเทศเช่นเดียวกัน  
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ในส่วนธุรกิจอาคารส านักงานน้ัน จากอัตราการให้เช่าพ้ืนที่ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 จึงท าให้

บริษัทมีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของอาคารศูนย์การค้าน้ัน อัตราการให้เช่า

พ้ืนที่ของร้านค้าในโครงการ สีลม เอจ (Silom Edge) ยังปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 

ดังนั้น โดยภาพรวมแล้วรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการเติบโตรวมกันทั้งในส่วนของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอุตสาหกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชยกรรม 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 430 ล้านบาท ซึ่งลดลง

ร้อยละ 24 โดยปัจจัยหลักที่ท าให้รายได้ในส่วนน้ีลดลงไปมีสาเหตุมาจากบริษัทได้หยุดการ

ด าเนินธุรกิจโรงแรมเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ (Marriott Executive 

Apartments Mayfair Bangkok) เน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะน ามาพัฒนาเป็น

อาคารชุดที่พักอาศัยในระดับ Super Luxury ดังนั้น รายได้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมจึงลดลง

ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ดี หากไม่นับรายได้ในส่วนของโรงแรมเมย์แฟร์ 

แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ (Marriott Executive Apartments Mayfair 

Bangkok)  ในส่วนของโรงแรมแอสคอทท์ สาทร (Ascott Sathorn) และโรงแรมโมเดน่า บาย 

เฟรเซอร์ (Modena by Fraser) มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 เช่นเดียวกัน ดังนั้น ธุรกิจของ

บริษัทสามารถรักษาอัตราการเติบโตไว้ได้ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากธุรกิจการขาย

อสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ี ในส่วนต้นทุนในการประกอบธุรกิจลดลงร้อยละ 11 และต้นทุนในการจัด

จ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 19 แม้ว่าบริษัทจะมีต้นทุนทางการเงินที่มี

การปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 แต่ในความเป็นจริงนั้นเพิ่มขึ้นเพียง 70 ล้านบาท ดังน้ัน โดย

ภาพรวมแล้ว บริษัทมีก าไรส าหรับปี 2567 อยู่ที่ 1,467 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 หรือถ้า

เทียบกับก าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ที่ 1,438 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จึงท าให้

ก าไรต่อหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 0.62 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ก าไรต่อหุ้น

ของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 22  ทั้งนี้ ในส่วนของเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายให้แก้ผู้ถือหุ้น

อยู่ที่ 0.31 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในวาระเร่ือง

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 

2567 

  

ฐานะทางการเงินปี 2567 

ทรัพย์สินรวม 

ตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 

จ านวน 96,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการย้าย

หมวดการลงทุนของโรงแรมเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ (Marriott 

Executive Apartments Mayfair Bangkok) จากเดิมที่อยู่ในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ย้ายไปอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพ่ือขาย นอกจากนี้ ในส่วนอ่ืน ๆ มีการเติบโต

เพิ่มขึ้นบ้างบางส่วนจากการที่บริษัทขยายการก่อสร้างคลังสินค้าทั้งในประเทศ และที่ประเทศ

เวียดนาม โดยจะมีการเติบโตในส่วนน้ีต่อเน่ือง 

 

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 1.6 เน่ืองจากการ

จ่ายเงินปันผลในระหว่างรอบปีที่ผ่านมา อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีการปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก

ร้อยละ 1.26 เป็นร้อยละ 1.32 ซึ่งถือว่ายังคงอยู่ในอัตราที่บริษัทคาดว่าสามารถควบคุมได้ 

บริษัทยังได้รับการจัดอันดับจาก TRIS Rating ให้คงสถานะ A stable และในรอบปีนี้ บริษัท

ได้มีการออกหุ้นกู้จ านวน 8,400 ล้านบาทเพ่ือที่จะบริหารจัดการเงินกองทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่า

อัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้นั้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ไม่ได้สูงมากนัก โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3  และ
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อาจจะมีดอกเบ้ียร้อยละ 4 ส าหรับหุ้นกู้ประเภทที่ครบก าหนดไถ่ถอน 7 ปี โดยภาพรวมบริษัท

ยังคงสามารถออกหุ้นกู้ได้ครบตามจ านวนที่บริษัทต้องการ 

 

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

 

นายภูริช เลิศด ารงศิริ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผู้บริหารและพนักงานที่สามารถท ารายได้ให้บริษัท

ในปี 2567 ได้ถึง 14,566 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 1,467 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 

10 ของรายได้ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่นายธนพล ศิริธนชัย ได้แจ้งว่าในปีที่ผ่านมา 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยในส่วนของโครงการที่มีระดับราคาต่ากว่า 7 ล้านบาท

ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียและภาระหน้ีครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความ

เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้น ในปีน้ีทางบริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

นายธนพล ศิริธนชัย ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทมีความท้าทายในเร่ืองหน้ีครัวเรือนที่ยังอยู่ใน

ระดับสูง ซึ่งบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ โดยการปรับราคาโครงการขึ้นมาในระดับ 7 ล้านบาท 

ถึง 10 ล้านบาท หรือในระดับราคา 10 ล้านบาท ถึง 15 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษัทเชื่อว่าธนาคาร

พาณิชย์ยังคงให้สินเชื่อ เพียงแต่เข้มงวดในรายละเอียดมากขึ้น 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่นายธนพล ศิริธนชัย ได้รายงานไปข้างต้นน้ัน 

บริษัทได้รับผลกระทบในเร่ืองที่ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในเร่ืองของการให้สินเชื่อแก่กลุ่ม

ลูกค้าส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาต่ากว่า 7 ล้านบาทลงมา โดยโครงการที่ได้รับผลกระทบ

หลักคือ โครงการทาวน์โฮมและบ้านแฝด (นีโอ โฮม) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของโครงการ

ประเภทเหล่าน้ีลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากน้ี บริษัทได้มีการเปิดจ าหน่ายโครงการใหม่

ซึ่งเป็นโครงการบ้านเด่ียวตามที่ได้รายงานไปแล้วข้างต้น และปี 2568 บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะ

เปิดจ าหน่ายโครงการที่เป็นกลุ่มบ้านเด่ียวเพ่ิมมากขึ้น และในขณะเดียวกันบริษัทอาจจะมีการ

เปิดจ าหน่ายโครงการทาวน์โฮมบางส่วน ที่บริษัทจะมีการพัฒนาให้เป็นพรีเมี่ยมทาวน์โฮ

มเพิ่มมากขึ้น และเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใกล้เมืองมากขึ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าก าลังซื้อของลูกค้า

กลุ่มน้ียังคงแข็งแรงอยู่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ 

ประชุมทราบว่า วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี

ส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2567 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน 

ส าหรับ ปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย บริษัท               

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นอย่างไม่

มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดของงบ

แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดย

สาระส าคัญของข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา 

หลังจากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ที่ 

ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติ 
จ านวนเสียง  

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง 

ท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,050,700,994 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2,050,700,994 เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

บัตรเสีย - เสียง 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 

2567 

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

ชี้แจงรายละเอียดวาระน้ีให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รายงานว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง 

ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และตามมาตรา 116 แห่ง 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อ 41 

ของข้อบังคับของบริษัท ก าหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็น 

ทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  

(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 3,710.84 ล้านบาท และบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 371.08 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย

ครบถ้วนแล้ว ดังน้ัน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองเพ่ิมเติม 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลังจากการหักทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของ

บริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะ

พิจารณาจากสถานะฐานะการเงิน การลงทุน ปัจจัย และข้อพิจารณาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการ

บริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ในปีบัญชี 2567 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 

1,467.01 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิส าหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ านวน 

1,438.03 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 

2,319.28 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 718.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 

(Dividend pay-out ratio) ร้อยละ 49 ของก าไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็น
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อัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัท 

ทั้งน้ี บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record 

Date) ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา และบริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลใน 

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับวาระน้ี ประธานจึง

ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ 

ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวม

เป็นเงินจ านวน 718.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 49 

ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567  และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติ 
จ านวนเสียง  

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง 

ท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,050,700,994 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2,050,700,994 เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

บัตรเสีย - เสียง 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

ประจ าปี 2568 

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง

ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัท ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มี

อยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่

พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2568 มีกรรมการซึ่งครบก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา 

(2)  นายชาย วินิชบุตร กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

(3)  นายฮ่ัว เตียง ลิม กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

กรรมการบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง และ

กรรมการบริหาร  
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ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

ลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจาก

ห้องประชุมชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 น้ี 

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ บริษัทได้มีการส่ือสารเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2567 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง

เมื่อพ้นก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกต้ังเป็น

กรรมการมายังบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากล่ันกรองด้วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกต้ัง 

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจต่าง ๆ ของ

บริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทาง และก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท ให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่

เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามข้อมูลของบุคคลที่

ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมในครั้งนี้ และบนหน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว  

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นใน วาระน้ี  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออก

เสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ี

จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้น

จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ย่อยอีกวาระหน่ึง โดยได้อนุมัติแต่งต้ัง กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  

 

1)  นายปณต สิริวัฒนภักดี 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายปณต สิริวัฒนภักดี กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการเช่นเดิม ต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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มติ 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,050,700,994 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2,050,700,994 เสียง 

งดออกเสียง  - เสียง 

บัตรเสีย  - เสียง 

 

2) นายชาย วินิชบุตร 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายชาย วินิชบุตร กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการเช่นเดิม ต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,050,700,994 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2,050,700,994 เสียง 

งดออกเสียง  - เสียง 

บัตรเสีย  - เสียง 

 

3)  นายฮั่ว เตียง ลิม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกต้ังนายฮ่ัว เตียง ลิม กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการเช่นเดิม ต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,050,700,994 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2,050,700,994 เสียง 

งดออกเสียง  - เสียง 

บัตรเสีย  -เสียง 
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จากนั้น ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมเพ่ือพิจารณาวาระถัดไป  

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2568  

ประธานได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดวาระน้ีต่อที่ประชุม  

นายธนพล ศิริธนชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 จาก

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และจากการเทียบเคียงกับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 

จึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมของกรรมการ

ส าหรับปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 รวมกับ

ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงินเดิมจ านวน 20,000,000 บาท  

 

ค่าตอบแทนประจ าและเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ประจ าปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้  

 

หน่วย : บาท/บุคคล  ประธาน สมาชิก 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายคร้ัง) 

ค่าตอบแทน 

(รายเดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายคร้ัง) 

ค่าตอบแทน 

(รายเดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 35,000 20,000 25,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

- 40,000 - 30,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา  

22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ความย่ังยืนและความเส่ียง  

22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000* 

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ  

 

หลังจากน้ัน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออก 

เสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ 

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 20,000,000 บาท ส าหรับคณะกรรมการ

บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความย่ังยืนและความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร รวมกับ

ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

และให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

ดังนี้  
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มติ 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุม 

เห็นด้วย  2,050,700,994 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุม  

2,050,700,994 เสียง 

บัตรเสีย  - เสียง 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2568  

ประธานมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ชี้แจงรายละเอียดวาระน้ีต่อที่ประชุม  

รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 

แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และตาม

ข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งต้ังผู้สอบ

บัญชีและ ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จ ากัด ตามที่เสนอจ านวน 6 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2568       

ดังรายชื่อต่อไปน้ี  

1.  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439  หรือ  

2.  นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195  หรือ  

3.  นางสาวยุวนุช  เทพทรงวัจจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371  หรือ  

4.  นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420  หรือ  

5.  นางสาวกนกอร  ภูริปัญญวานิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512  หรือ 

6. นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 

 

ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 รายดังกล่าว อยู่ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป 

และผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ราย มีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยไม่มีความสัมพันธ์

และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 รายข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่

ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชี

ของบริษัท ประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,980,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2567  

ร้อยละ 3.7 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ทั้งน้ี ไม่รวม

ค่าบริการอ่ืนนอกจากค่าบริการสอบบัญชี โดยในปี 2567 ค่าบริการอ่ืน ๆ (non-audit fee) 

ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56 -1 One 

Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในคร้ังน้ีแล้ว 

หลังจากน้ัน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออก 

เสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังนางสาวนิตยา  

เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือนางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 

หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือนางสาว           

กนกอร ภู ริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  10512 หรือนางสาวนาฎศศิน          

วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน

ไม่เกิน 1,980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี  

 

มติ 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,050,700,994 เสียง 100.0000 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2,050,700,994 เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 

บัตรเสีย  - เสียง 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจ

ท่ัวไป (General Mandate) 

ประธานมอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจง 

รายละเอียดวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจ

อย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องและรองรับการ

ขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่าง

เหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัท 

จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 เพ่ือพิจารณาการขยาย

ระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จ านวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบ

มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

เอกสารแนบ 5 ที่ได้น าส่งท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในคร้ังน้ีแล้ว 

การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
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วิธีที่ 1  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของ 

ทุนช าระแล้ว เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering: RO) 

วิธีที่ 2  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 463,855,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของ 

ทุนช าระแล้ว เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) 

วิธีที่ 3  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของ 

ทุนช าระแล้ว เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) 

ทั้งน้ี เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ เว้นแต่ในส่วนที่มีการ

แก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนในเร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

• พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหน่ึง

หรือทั้งสามวิธี ทุนช าระแล้วส่วนที่เพ่ิมจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว หรือ 

695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน แต่หากจัดสรรตาม

วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนช าระแล้วส่วนที่เพ่ิมจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว 

หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน และการจัดสรร

หุ้นเพ่ิมทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่า ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัท

จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศท่ี ทจ. 

28/2565”) และในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

จะต้อง ใช้ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนักก่อน (ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนัก คือ ราคาถัว

เฉล่ียถ่วงน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 

วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย

หุ้น และอาจก าหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว (หากมีเหตุอัน

สมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท)) ในกรณีที่มีเหตุให้ไม่สามารถ

ค านวณราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขาย

หุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น

ราคาตลาด ให้บริษัทใช้ราคาดังต่อไปน้ี ตามล าดับ (ก) ราคาที่ก าหนดโดยผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่

ออกใหม่ของบริษัท  ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจ

โดยบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางพิจารณาเก่ียวกับการส ารวจความต้องการซื้อ

หลักทรัพย์ และการก าหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ 

(ข) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ส านักงาน 

ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ราคาตาม (ก) ได้) ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565  

• ก าหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและ

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ใน
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การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด และ 

• เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอ่ืน

ใดที่จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งน้ี การจัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทในคร้ังถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้

ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในคร้ังถัดไป ทั้งน้ี แล้วแต่วันใดจะถึง

ก่อน 

หลังจากน้ัน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ีประธานจึงขอให้ที่ประชุมออก

เสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติขยายระยะเวลาการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 

1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งครบก าหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น ประจ าปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ 

เว้นแต่ในส่วนที่มีการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนในเร่ือง

การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม และการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังกล่าว 

ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติ 
จ านวนเสียง  

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,039,086,139 เสียง 99.4336 

ไม่เห็นด้วย 11,612,855 เสียง 0.5663 

งดออกเสียง 2,000 เสียง 0.0001 

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

2,039,086,139 เสียง  

บัตรเสีย - เสียง  
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วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานชี้แจงว่า วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากวาระที่

ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งน้ี วาระอ่ืน ๆ ที่จะเสนอ จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 

1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือ

พิจารณา 

 

นอกจากนี้ ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดใน

หนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใด

เพ่ิมเติมหรือไม่  

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 เวลา 15.25 น. 

 

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม 

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม) 

 

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท และผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร) 


